



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงาน World Food Day 14-16 พฤศจิกายน 2555 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหัวเรือใหญ่จัดงาน World Food Day ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2555 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร ตามคำขวัญ วันอาหารโลกของ FAO “สหกรณ์การเกษตรเป็นกุญแจหล่อเลี้ยงชาวโลก” นำเสนอ 3 กิจกรรมหลัก จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ 93 ร้านค้า จัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตการแปรรูปอาหาร และการสัมมนาวิชาการเพื่อสนับสนุนแนวคิดเรื่องการผลักดันให้สหกรณ์ภาคการเกษตรมีบทบาทในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเพื่อเลี้ยงชาวโลก

นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันอาหารโลกประจำปี 2555 เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันอาหารโลกประจำปี 2555 หรือ World Food Day ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2555 นี้ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งรูปแบบของงานจะสอดคล้องกับคำขวัญของงาน World Food Day ในปีนี้ที่ทาง FAOได้กำหนดว่า “สหกรณ์การเกษตรเป็นกุญแจหล่อเลี้ยงชาวโลก (Agricultural Cooperatives - Key to Feeding the World)” เพื่อเน้นบทบาทของสหกรณ์ในการพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารและการขจัดความหิวโหย

กิจกรรมหลักของงานประกอบได้ด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การจัดสัมมนาทางวิชาการ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์และบุคลากรของสหกรณ์ จำนวน 300 คน โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมเสวนาในประเด็นสหกรณ์การเกษตรเป็นกุญแจหล่อเลี้ยงชาวโลก ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ ส่วนกิจกรรมการแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าภายใต้จะใช้หัวข้อ “สหกรณ์แหล่งผลิตปัจจัย 4” เน้นการแสดงผลผลิตเด่นของสหกรณ์ 4 หมวด ได้แก่ สินค้าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม สมุนไพร และสินค้าเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อาทิ ข้าวหอมมะลิ ผักและผลไม้ นมแปรรูป เนื้อหมู ไก่ กุ้ง ปลา อาหารทะเลแปรรูป น้ำพริก อาหารปรุงสดจากภาคต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้าย สมุนไพร เครื่องหอม และผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมที่ใช้ในครัวเรือน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในงานทั้งหมดจะเป็นสินค้าที่ผลิตโดยสหกรณ์ ซึ่งจะคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมาออกจำหน่าย จำนวนทั้งสิ้น 93ร้าน พร้อมกับการสาธิตการผลิต/การแปรรูปสินค้า อาทิ การสาธิตกระบวนการแปรรูปข้าวสาร การสาธิตการทอผ้าไหมพื้นเมือง การสาธิตลูกประคบสมุนไพร และการสาธิตเครื่องปั้นดินเผา โดยการจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์และนิทรรศการจะดำเนินการในระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2555 บริเวณลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจไปร่วมเลือกซื้อสินค้าและชมนิทรรศการในงานวันอาหารโลก และเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.00 น.